

# SPECIAL HERITAGE 5DAYS 3NIGHTS BY TG



VTG ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!!



นำท่านสู่เมือง นาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า

เกียวโต โอซาก้า นารา

- กิฟุ** หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
- ทาคายาม่า** เยี่ยมชม ทาคายาม่าจินยะ หรืออดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า และเดินชมเขตเมืองเก่า ชั้นมาชิซุจิ
- โทยาม่า** เดินเล่นชมวิวที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่าที่ สวนคันซุขุ ปาร์ค และเยี่ยมชมสตาร์บัคที่ถูกจัดอันดับว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น, ชมวิวจาก บนยอดตึกที่ทำการรัฐบาลโทยาม่า สามารถชมวิวมืองโทยาม่าได้ 360 องศา
- คานาซาว่า** เยี่ยมชม ปราสาทคานาซาว่า ที่อดีตกองทัพของญี่ปุ่นใช้เป็นฐานทัพ, เยี่ยมชมสวนญี่ปุ่น เคนโรคุเอ็น ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สวนสวยที่คนญี่ปุ่นต้องไปซักครั้งในชีวิต
- เกียวโต** วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ที่ดิตรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิฮาริ ชุ่มประตูลีแดงที่เรียงรายเป็นเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- นารา** สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึที่ วัดโทไดจิ
- โอซาก้า** อีสรະช้อปปีง ย่านชินไซบาชิ, อีออน มอลล์

## กำหนดการเดินทาง 6-10 ธันวาคม 2561

**วันแรก**                      **สนามบินสุวรรณภูมิ**

**21.00 น.**                      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง

**วันที่สอง**                      **สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผู้ว่าทาคายาม่า >> เขตเมืองเก่าซันมาชิซุจิ >> หมู่บ้านชิราคาวาโก >> โทยาม่า**



**00.05 น.**                      ออกเดินทางสู่สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

**07.30 น.**                      เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ชื่อว่า ลิตเติ้ลเกียวโต นำท่านชมทาคายาม่า จินยะ หรืออดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิโตะเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวาโนสมัยเอโดะ โดยภายในอาคารจะจำลองห้องต่างๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ รวมไปถึงโกดังเก็บข้าวที่อยู่ด้านหลังของจวนผู้ว่าฯ จากนั้นนำท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซุจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิ เช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิตะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึกน่ารักอย่างซารุโบะทะเลสาบ โดยร้านค้าเหล่านี้ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

**เที่ยง**                              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

**บ่าย**                              นำท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่ยังคงความสวยงามจวบจนทุก

วันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซ่ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน คำว่ากัสโซ่แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยที่โครงสร้างของบ้านและหลังคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง และสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดั้งเดิมอันเงียบสงบที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโทยาม่า

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

โทยาม่า >> สวนคันซุขุ ปาร์ค >> ชมวิวจากยอดตึกที่ทำการรัฐบาลเมืองโทยาม่า >> คาเนาซาว่า >> ปราสาทคาเนาซาว่า >> สวนเค็นโรคุเอ็น >> ทะเลสาบบิวะ



เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่สวนคันซุขุ ปาร์ค สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ที่ชาวเมืองมักจะมาเดินเล่นพักผ่อนออกกำลังกายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าแฟชั่นชื่อดังอย่างสตาร์บัค มาตั้งอยู่บริเวณสวนและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นสตาร์บัคที่มีวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย เนื่องจากทางร้านได้ออกแบบโครงสร้างให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติและสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามจิบกาแฟ ไม่ว่าจะตัวอาคารที่เป็นกระจกใส หรือระเบียงที่จัดโต๊ะหันหน้าออกสู่สวนสวยที่สามารถชมวิวได้ตลอดทั้งปีไม่มีเบื่อ เนื่องจากทิวทัศน์ในสวนสวยผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนั้นพาท่านขึ้นชมวิวมืองโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึกของอาคารที่ทำการรัฐบาลเมืองโทยาม่า ที่เปิดให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวมือง รวมไปถึงแนวเทือกเขาทาเทยาม่า หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวันที่อากาศดี ท่านจะได้เห็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเป็นแนวยาวไปจนถึงไกลสุดสายตา



## เที่ยง บ่าย

### รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า ซึ่งเป็นเมืองที่มีปราสาทโบราณและยังคงอบอวลด้วยบรรยากาศของเมืองเก่าในสมัยที่ยังคงปกครองด้วยระบอบศักดินาและสะท้อนความเก่าแก่โบราณของวันคืนแบบญี่ปุ่นเก่าๆ ด้วยศิลปะเช่น ละครโน พิธีชงชา และศิลปะการจัดดอกไม้ นำท่านเดินทางชม ปราสาทคานาซาว่า ปราสาทของเจ้าเมืองตระกูลมาเอตะ ผู้ปกครองแคว้นคากะในอดีต ซึ่งตระกูลมาเอตะได้ปกครองพื้นที่แถบนี้เป็นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่าเป็นป้อมปราการที่ถูกล้อมรอบไปด้วยคูน้ำและมีช่องกำแพงเพื่อใช้ยิงปืนต่อสู้จากการรุกรานของศัตรูภายนอก ตัวปราสาทมีหลังคาสีตะกั่ว กำแพงปูนปลาสเตอร์สีขาวติดกระเบื้องเป็นลวดลาย กำแพงหินมีลักษณะแตกต่างกันตามช่วงเวลาการก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งก็มีอายุยืนยาวมากกว่า 400 ปี จากนั้นนำท่านชมสวนเคนโรคุเอน ที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1822 บริเวณใจกลางเมืองด้านข้างของปราสาทคานาซาว่า และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสวนญี่ปุ่นประเภทจำลองทิวทัศน์ภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 แห่งของญี่ปุ่น ซึ่งการสร้างสวนแห่งนี้ยึดตามศาสตร์การสร้างสวนแบบจีน แต่ใช้ศิลปะการสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีพื้นที่โดยรวม 670 ตารางกิโลเมตร และมีจุดที่ลึกที่สุด 104 เมตร เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง และยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีอายุกว่า 4 ล้านปี

### นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

## ค่ำ

### รับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรมที่พัก

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

## วันที่สี่

เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิฮาริ >> โอซาก้า >>  
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ



เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดขนาดใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาอิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช่ตะปูในการก่อสร้าง หากแต่ใช้วิธีการตอกเข้าลิ้นคล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา จากนั้นเดินทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิดกระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้หรือประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดองญี่ปุ่น สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แดงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามิคญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึกอีกมากมายนานาชนิด

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือของชาวญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มีความเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการกสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพจิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตาไปกับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าพันต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ชาวยุริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกิจอันดับสองรองมาจากเมืองโตเกียว ได้รับสมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่สำคัญตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทั่วสารทิศทั้งในญี่ปุ่นเองรวมไปถึงจีนและเกาหลีต่างหลั่งไหลมาที่นี่ จนทำให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงดั้งเดิมของญี่ปุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถผสมผสานมรดกทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจิทัล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตาไปกับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของ

แต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารชาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทอมบุริ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมียากิ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็นทาคาซึมาย่า ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย

**คำ**

**อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย**

**นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว**

**วันที่ห้า**

**โอซาก้า >> นารา >> วัดโทไดจิ >> อีออน มอลล์ >> สนามบินคันไซ**



**เช้า**

**รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม**

**08.00 น.**

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น เพื่อเข้าสักการะ “หลวงพ่อดโต” แห่งวัดโทไดจิ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์นี้สูง 16.2 เมตร หน้า 452 ตัน ซึ่งอาคารไม้อันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดโตนั้นได้รับการบันทึกลงใน กินเนสบุ๊คว่าเป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สำคัญที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วมถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่สวยงามของวัดแห่งนี้จำนวนมาก จากนั้นเดินทางสู่อีออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ

**เที่ยง**

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**

**บ่าย**

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อทำการเช็คอิน

**17.25 น.**

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673

**22.00 น.**

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

## กำหนดการเดินทาง 6-10 ธันวาคม 2561

อัตราค่าบริการ	ราคารวมตัวเครื่องบิน	ราคาไม่รวมตัวเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ	47,300.- บาท	23,500.- บาท
เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	42,500.- บาท	21,300.- บาท
เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่	35,500.- บาท	17,600.- บาท
สำหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ	7,900.- บาท	7,900.- บาท

### หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจาร์ณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัวเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตัวเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัท จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้

## อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตัวเครื่องบิน
  - สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
  - สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
  - สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้นเท่านั้น (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
  - ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
  - ห้องดับเบิล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
  - ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
  - ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าคุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
 

**\*\*เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียว \*\***
7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ **23 พฤษภาคม 2561** และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองตั๋วแล้ว

**\*\*เนื่องจากสายการบินไทย มีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน (YR&YQ) สำหรับคณะที่เดินทางหลังวันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ราคาค่าภาษีน้ำมันที่ปรับขึ้น จะปรับเพิ่มอีกท่านละ 600 บาท ซึ่งมีผลกับอัตราค่าเดินทางเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มจากเดิมอีก 600 บาท\*\***

## อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม



1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าชักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มีได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

### เงื่อนไขการชำระเงิน

1. กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการ
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

### การยกเลิก

1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตัวเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตัวและค่าทัวร์ทุกกรณี

### หมายเหตุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทฯ สามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. **หลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ**

**สิทธิพิเศษ สำหรับพาสปอร์ตไทย ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น**

ข้อที่ 1 ฟรี บัตรรับประทานอาหาร 200 บาท เพียงจองครบ 3,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)

ข้อที่ 2 ฟรี บริการรถอีมูบิน เพียงจองครบ 15,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ)

กรุงเทพฯ และบริเวณพล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง (สำหรับ 1 เที่ยวบินไปหรือกลับ)

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

จะพลาดค่าที่นั่งทางผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น \*เงื่อนไขอื่นโปรดอ่านที่บริษัทท่านฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม contact centre : 1631.



QR CODE TOUR